

สรุปย่อโครงการ ภาคกลาง

จังหวัด	ชื่อโครงการ	เป้าหมายการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร	โครงการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรผู้ทำนาสู่วัตถุกรรมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร	โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ (นํ้านมแพะ) ในพื้นที่ กทม.	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตเห็ดสู่ขบวนการแปรรูปสินค้า	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
กรุงเทพมหานคร	โครงการจัดประชุมสัมมนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบในพื้นที่ กทม.	น้ำ
จันทบุรี	โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์วิถีคนจัน	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
จันทบุรี	โครงการสร้างเสริมยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดจันทบุรี	พัฒนายุวเกษตรกร
ฉะเชิงเทรา	โครงการจัดประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกร	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
ชลบุรี	โครงการปลูกพืชแซมสวนยางพาราเสริมเพิ่มรายได้	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
ชลบุรี	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ท่องเที่ยว
ชัยนาท	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อคุณภาพ	พัฒนาปศุสัตว์
ชัยนาท	โครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ	เศรษฐกิจพอเพียง
ชัยนาท	โครงการแปลงใหญ่	แปลงใหญ่
ตราด	โครงการผลิตพืชปลอดภัยสร้างรายได้ให้เกษตรกร	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
นครนายก	โครงการส่งเสริมเครือข่ายสภาเกษตรกรจากล่างสู่บน	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
นครนายก	โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย	พัฒนาบุคลากร/สภจ.สภข.
นครปฐม	โครงการส่งเสริมการปลูกอินทผลัม	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
นครปฐม	โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร	ไฟฟ้า
นนทบุรี	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการเกษตร	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
นนทบุรี	โครงการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรด้านที่ดินทำกิน	ที่ทำกิน
นนทบุรี	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชรุกราน	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
ปทุมธานี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตร	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปทุมธานี	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบฟาร์มอัจฉริยะ	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
ปทุมธานี	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าภาคการเกษตรสู่มาตรฐาน	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
ประจวบคีรีขันธ์	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ	เพิ่มพื้นที่ป่ารักษาสิงแวดล้อม
ปราจีนบุรี	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ดีทดแทนพื้นที่การปลูกมันสำปะหลัง	เพิ่มพื้นที่ป่ารักษาสิงแวดล้อม
ปราจีนบุรี	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำชุมชน	น้ำ
ปราจีนบุรี	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบถูกต้องและถูกวิธี	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
เพชรบุรี	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตทุเรียนบ้านป่าเค็ง	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
ระยอง	โครงการส่งเสริมการตลาดสับปะรดผลสดจังหวัดระยอง	การตลาด
ระยอง	โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดในโรงเรือน ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
ราชบุรี	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
ราชบุรี	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพด้านเกษตรให้กับสมาชิกเครือข่าย สภจ.ราชบุรี โดยเกษตรกรให้กับสมาชิกเครือข่าย สภจ.ราชบุรี โดย	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
ลพบุรี	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบการปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษ	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
ลพบุรี	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายสำหรับเกษตรกร	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร

สรุปย่อโครงการ ภาคกลาง

จังหวัด	ชื่อโครงการ	เป้าหมายการพัฒนา
ลพบุรี	โครงการสัมมนา ถึงเวลาหรือยังเลี้ยงโค-กระบือทดแทนพืชเศรษฐกิจ	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
ลพบุรี	โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพโดยเป็นครัวสุขภาพเพื่อมหานคร	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
ลพบุรี	แนวความคิดการทำเกษตรแบบผสมผสาน พืชผัก ส่วนป่า บนคัตนา	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
สมุทรปราการ	โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อส่งเสริมกลุ่มเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม	เกษตรอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร	โครงการสร้างจิตสำนึกการจัดการตนเองในการดูแลรักษาแหล่งน้ำชุมชน	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
สมุทรสาคร	โครงการลดต้นทุนการประกอบอาชีพเกษตรกร	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
สมุทรสาคร	โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลผลิตด้านการเกษตร	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
สมุทรสาคร	โครงการบริหารจัดการขยะภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
สมุทรสงคราม	โครงการพัฒนาอุปกรณ์การขึ้นมะพร้าวทดแทนแรงงาน	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
สมุทรสงคราม	โครงการพัฒนาการผลิตข้าวครบวงจรด้วยนวัตกรรมการปักดำนา	นวัตกรรม
สมุทรสงคราม	โครงการลดการใช้ปุ๋ยเคมี เพิ่มสารอินทรีย์ในดินด้วยปุ๋ยธรรมชาติ	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
สมุทรสงคราม	โครงการพัฒนารูปแบบย่อยบำบัดน้ำเสียที่มีมาตรฐานกลาง	น้ำ
สระแก้ว	โครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
สระแก้ว	โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดสู่เกษตรอุตสาหกรรม	เกษตรอุตสาหกรรม
สระบุรี	โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรองค์กรเกษตรกร	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
สระบุรี	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานปลอดภัยนำไปสู่เกษตรอินทรีย์	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
สิงห์บุรี	โครงการมหกรรมไถ่พื้นบ้านจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๓	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
สิงห์บุรี	โครงการสร้างจิตสำนึกในสถานศึกษา	พัฒนาเยาวชนเกษตรกร
สิงห์บุรี	โครงการอบรมการปลูกกล้วยหอมทองแบบครบวงจร	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
สุพรรณบุรี	โครงการส่งเสริมการแปรรูปข้าวสู่เกษตรอุตสาหกรรม	เกษตรอุตสาหกรรม
สุพรรณบุรี	โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	เศรษฐกิจพอเพียง
สุพรรณบุรี	โครงการส่งเสริมการใช้น้ำอย่างเป็นระบบ	น้ำ
อยุธยา	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
อยุธยา	โครงการสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน	น้ำ
อ่างทอง	โครงการส่งเสริมและผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย	พัฒนาเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร
อ่างทอง	โครงการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำ	น้ำ

สรุปย่อโครงการ ภาคใต้

จังหวัด	ชื่อโครงการ	เป้าหมายการพัฒนา
ชุมพร	โครงการบริหารจัดการน้ำในชุมชน	น้ำ
นครศรีธรรมราช	โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
นราธิวาส	โครงการพัฒนาคลองกองเกรตพรีเมียม	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
นราธิวาส	โครงการเปลี่ยนนาร้างเป็นนาหญ้าเพื่อการปศุสัตว์	ปศุสัตว์
นราธิวาส	โครงการแปรรูปยางพาราก่อนถั่วเป็นยางเคบ	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปัตตานี	โครงการเพิ่มผลผลิตด้านปศุสัตว์ในจังหวัดปัตตานี	ปศุสัตว์
พังงา	จัดทำ Flat ship คริวเกษตรอันดามันเพื่อเกษตรที่มั่นคงของการท่องเที่ยว	ท่องเที่ยว
ยะลา	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงโคแบบครบวงจร	ปศุสัตว์
ระนอง	โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกร	ที่ดินทำกิน
ระนอง	โครงการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	น้ำ
สงขลา	โครงการตลาดริมถนน	ท่องเที่ยว
สุราษฎร์ธานี	โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (OTOP)	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
สุราษฎร์ธานี	โครงการฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมโทรม	ที่ดินทำกิน

สรุปย่อโครงการ ภาคเหนือ

จังหวัด	ชื่อโครงการ	เป้าหมายการพัฒนา
กำแพงเพชร	โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
กำแพงเพชร	โครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาอันม่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สภาเกษตรกรที่ยั่งยืน โคก หนองนา โมเดล	เศรษฐกิจพอเพียง
กำแพงเพชร	โครงการจัดประชุมรับฟังปัญหาอุปสรรคและเสนอแนวทางการพัฒนาของเครือข่ายสภาเกษตรกร	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
เชียงใหม่	โครงการขับเคลื่อนการประชุมผู้ปฏิบัติงานระดับหมู่บ้านตำบล อำเภอ	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
เชียงใหม่	โครงการขับเคลื่อนองค์กรเกษตรกรรายสินค้า ๑ อำเภอ ๑ Farm Outlet	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ตาก	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ตาก	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ตาก	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานบริการเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสู่เกษตรกร ๔.๐	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ตาก	โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
นครสวรรค์	โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
นครสวรรค์	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรเกษตรกร	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
นครสวรรค์	โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
น่าน	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเนื้อเยื่อ	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
น่าน	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อลดต้นทุนการผลิต	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
น่าน	โครงการประชุมเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
พะเยา	โครงการส่งเสริมการค้าทางซีพีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	เศรษฐกิจพอเพียง
พะเยา	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตการเกษตร	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
พะเยา	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
พิจิตร	โครงการเครือข่าย SME โรงสีชุมชน	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
พิจิตร	โครงการสร้างนวัตกรรมและอนุรักษ์รักษาพันธุ์พืช	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
พิจิตร	โครงการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
พิษณุโลก	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
พิษณุโลก	โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและทายาทเกษตรกร	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
พิษณุโลก	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	เศรษฐกิจพอเพียง
แม่ฮ่องสอน	โครงการอบรมให้ความรู้สิทธิแรงงานนอกระบบ(ภาคเกษตร)	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
แม่ฮ่องสอน	โครงการพัฒนาแผนแม่บทชุมชนด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศ	ท่องเที่ยว
แม่ฮ่องสอน	โครงการสานพลังประชารัฐการแปรรูปมะขามป้อมโรงเรียนบ้านแม่กี้ ตำบลแม่กี้ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
แม่ฮ่องสอน	โครงการประชุมสมาชิกเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ลำปาง	โครงการอบรมการใช้งานศูนย์บริหารจัดการน้ำ	น้ำ
ลำปาง	โครงการอบรมและส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกไม้จังหวัดลำปาง	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ลำปาง	โครงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมแก่กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดลำปาง	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์

สรุปย่อโครงการ ภาคเหนือ

จังหวัด	ชื่อโครงการ	เป้าหมายการพัฒนา
ลำพูน	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแปลงต้นแบบลำไยคุณภาพ	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ลำพูน	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปลูกกระเทียม หอมแดง เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ลำพูน	โครงการส่งเสริมการผลิตพืชเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานGAP และการตรวจประเมินแปลง GAP	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ลำพูน	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่ผู้สูงอายุสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ลำพูน	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ลำพูน	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นอาชีพเสริมรายได้ในครัวเรือน สู้ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	ปศุสัตว์
ลำพูน	โครงการจัดตั้งระบบสารสนเทศด้านการเกษตรสกจ. ลำพูน	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
สุโขทัย	โครงการพัฒนาการเกษตรสุโขทัย สู่เกษตรกร ๔.๐	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
สุโขทัย	โครงการพลังความร่วมมือเพื่อเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
อุตรดิตถ์	โครงการพักชำระหนี้เกษตรกร	หนี้สิน
อุตรดิตถ์	โครงการสินเชื่อดอกเบี๋ยต่ำแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ	หนี้สิน
อุตรดิตถ์	โครงการสินเชื่อเกษตรกรเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สิน	หนี้สิน
อุตรดิตถ์	โครงการฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรที่มีปัญหาขาดทุน	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
อุตรดิตถ์	โครงการสนับสนุนสวัสดิการแก่เกษตรกร	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
อุตรดิตถ์	โครงการขยายเขตพื้นที่ชลประทาน	น้ำ
อุตรดิตถ์	โครงการขุดสระน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์	น้ำ
อุตรดิตถ์	โครงการสร้างฝายชะลอน้ำและระบบประปาภูเขา	น้ำ
อุตรดิตถ์	โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่เกษตรกร	ที่ดินทำกิน
อุตรดิตถ์	โครงการจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเช่าประกอบอาชีพเกษตรกรรมในราคาถูก	ที่ดินทำกิน
อุตรดิตถ์	โครงการพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ต้นน้ำ	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
อุตรดิตถ์	โครงการจัดตั้งตลาดชุมชนแก่เกษตรกร	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
อุทัยธานี	โครงการบูรณาการส่งเสริมการปลูกพืชผักอินทรีย์	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
อุทัยธานี	โครงการพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรอุทัยธานี ปี ๖๑	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
แพร่	โครงการปลูกไม้เชิงเศรษฐกิจโดยใช้วิถีธรรมชาติเกษตรกร	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
แพร่	โครงการสัมมนาการคุ้มครองพื้นที่ทำการเกษตรและที่ดินทำกินเกษตร	ที่ดินทำกิน
แพร่	โครงการการพัฒนาและขยายผลระบบผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเพื่อการพึ่งพาตนเองของเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดแพร่	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
แพร่	โครงการสนับสนุนการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์(ข้าวแต๋น)	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
แพร่	โครงการส่งเสริมการแปรรูปหน่อไม้	พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์

สรุปย่อโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด	ชื่อโครงการ	เป้าหมายการพัฒนา
กาฬสินธุ์	โครงการ ๑ ตำบล ๑ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
กาฬสินธุ์	โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ไช้โลบข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
กาฬสินธุ์	โครงการจัดทำระบบการสอยย้อนกลับ QR code	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
กาฬสินธุ์	โครงการ ๑ ตำบล ๑ รถเกี่ยวข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
กาฬสินธุ์	โครงการ ๑ ตำบลระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ชัยภูมิ	โครงการจัดงาน"มหกรรมปศุสัตว์เพื่อชีวิตและเกษตรกรที่ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒	ปศุสัตว์
ชัยภูมิ	โครงการฝึกอบรมการปลูกกล้วยอินทรีย์ จังหวัดชัยภูมิ ๒๕๖๒	เกษตรอินทรีย์
ชัยภูมิ	โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชอินทรีย์จังหวัดชัยภูมิ ๒๕๖๒	เกษตรอินทรีย์
ชัยภูมิ	โครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	น้ำ
ชัยภูมิ	โครงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร	หนี้สิน
ชัยภูมิ	โครงการจัดงาน มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ๒๕๖๒	เกษตรอินทรีย์
หนองคาย	โครงการส่งเสริมเกษตรกรจัดตั้งกลุ่มปลูกผัก ปลอดภัยสารพิษ	เกษตรอินทรีย์
หนองคาย	โครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทางเลือก	เกษตรอินทรีย์
หนองคาย	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจการเกษตรและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
หนองคาย	โครงการส่งเสริมพืชอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ	ปศุสัตว์
หนองคาย	โครงการยกระดับการเลี้ยงสัตว์น้ำสำคัญทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่เหมาะสมแบบยั่งยืนเชิงพาณิชย์เพื่อขยายตลาด	ปศุสัตว์
นครราชสีมา	โครงการการจัดตั้งและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
หนองบัวลำภู	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
หนองบัวลำภู	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
หนองบัวลำภู	โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว และการแปรรูป	การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์
หนองบัวลำภู	ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อ	ปศุสัตว์
หนองบัวลำภู	ส่งเสริมการสร้างมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตรปลอดภัย มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์	เกษตรอินทรีย์
หนองบัวลำภู	ส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานตามศาสตร์พระราชา	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
หนองบัวลำภู	โครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน	น้ำ
หนองบัวลำภู	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ท่องเที่ยว
บุรีรัมย์	โครงการเกษตรอาหารเพื่อบุรีรัมย์ที่ยั่งยืน	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
บึงกาฬ	โครงการบริหารจัดการโครงข่ายเรื่องน้ำเพื่อการเกษตร ระบบชลประทานทั้งระบบ	น้ำ
บึงกาฬ	ส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก และพืชเสริมในสวนยางพารา	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
บึงกาฬ	การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	หนี้สิน
มหาสารคาม	โครงการเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรกรรม	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
มหาสารคาม	การสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เพื่อผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย	เกษตรอินทรีย์
มุกดาหาร	โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีมุกดาหาร	เกษตรอินทรีย์
มุกดาหาร	โครงการเกษตรปลอดภัยด้วยหัวใจวินวิน	เกษตรอินทรีย์
ยโสธร	โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์	เกษตรอินทรีย์

สรุปย่อโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด	ชื่อโครงการ	เป้าหมายการพัฒนา
ยโสธร	โครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์	การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์
ร้อยเอ็ด	โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด คุณภาพสูงครบวงจร	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
ร้อยเอ็ด	โครงการขับเคลื่อน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างเป็นระบบ	หนี้สิน
ร้อยเอ็ด	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมในจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงโคเพื่อขยายพันธุ์และโคขุนเพื่อการค้า)	ปศุสัตว์
เลย	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม	การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์
เลย	โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
เลย	โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่	แปลงใหญ่
เลย	โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร	หนี้สิน
เลย	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์	ปศุสัตว์
เลย	โครงการผลิตอาหารสัตว์	ปศุสัตว์
ศรีสะเกษ	โครงการชุมชนต้นแบบเกษตรนิเวศน์พึ่งพา อินทรีย์วิถีพอเพียง	เกษตรอินทรีย์
ศรีสะเกษ	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเกษตรอินทรีย์สู่ครัวโลก	เกษตรอินทรีย์
ศรีสะเกษ	โครงการชุมชนต้นแบบการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ด้วยแนวคิดธนาคารน้ำใต้ดิน	น้ำ
ศรีสะเกษ	โครงการตำบลต้นแบบการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมข้าวและปศุสัตว์	ปศุสัตว์
ศรีสะเกษ	โครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
สกลนคร	โครงการการขึ้นทะเบียนรับรองแปลงปลูกมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม	เกษตรอินทรีย์
สกลนคร	โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนต้นแบบเครือข่ายสภาเกษตรกร	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
สกลนคร	โครงการพัฒนาและขยายองค์ความรู้ ทูทางพันธุกรรมสู่ชุมชน	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
สกลนคร	โครงการขยายผลและสร้างสวัสดิการชุมชน	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
อุบลราชธานี	โครงการส่งเสริมความรู้ การผลิต การแปรรูปและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์	การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์
อุบลราชธานี	โครงการส่งเสริมองค์ความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพการผลิตมันสำปะหลัง	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
อุบลราชธานี	โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้การเลี้ยงโคธรรมชาติ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ปศุสัตว์
อุบลราชธานี	โครงการโคก หนอง นา โมเดล เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน	เศรษฐกิจพอเพียง
อุดรธานี	โครงการงานวิจัยและพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิต	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
อำนาจเจริญ	โครงการอำนาจเจริญเมืองสีเขียวและอาหารปลอดภัย	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
อำนาจเจริญ	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร	การพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์
อำนาจเจริญ	โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) เพื่อการพึ่งตนเอง	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
อำนาจเจริญ	โครงการเมืองสมุนไพรอำนาจเจริญ	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
อำนาจเจริญ	โครงการธนาคารความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดอำนาจเจริญ	พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร